

เปิดทางผ่อนเกณฑ์คุม'บัญชีใหม่' คลังหวังเอสเอ็มอีรับดอกเบียแพง

นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กคป.) ควรไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เพื่อปรับความเข้มข้นในการใช้มาตรฐานทางบัญชีกับสถาบันการเงิน (ไอเอฟอาร์เอส 9) ใหม่ให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ได้รับผลกระทบโดยไม่จำเป็นต้องใช้อย่างอื่นต่างประเทศทุกข้อ

“มีความกังวลว่าหากใช้ไอเอฟอาร์เอส 9 ตามแบบต่างประเทศ จะกระทบกับลูกค้าเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพของสถาบันการเงินของไทยที่มีอยู่ 30% ให้มีต้นทุนสำรองเพิ่มขึ้น และอาจต้องผลัดภาระการคิดดอกเบี้ยเพิ่มกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ตอนนี้มีช่องว่างมากอยู่แล้วให้เพิ่มไปอีก หรืออาจเลือกไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเลย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กคป. เบงกัชชาติ และก.ล.ด. ต้องไปคุยกันว่าควรปรับอย่างไร หรือขยายเวลาการใช้ไปอีกหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานไอเอฟอาร์เอส 9 จะไม่กระทบกับการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพราะเป็นการปล่อยกู้ให้กับผู้ด้อยโอกาสมีรายได้น้อย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อย หากให้สถาบันการเงินเฉพาะ



อภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์

กิจปล่อยกู้และต้องตั้งสำรองจนขาดทุนก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องปรับลดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่ ที่ผ่านมามีเป็นเรื่องปกติ ที่เมื่อต่างประเทศใช้มาตรฐานบัญชีใหม่แล้ว ประเทศไทยก็จะใช้ตามหลังจากนั้น 1 ปี โดยมี กคป. เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ และให้หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการไปปฏิบัติตาม ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนต่างประเทศทุกข้อ หากทำแล้วเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ หรือเศรษฐกิจในประเทศก็สามารถปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เพราะมาตรฐานไอเอฟอาร์เอส 9 เป็นการกำหนดกรอบไว้กว้าง ๆ เท่านั้น

“ยืนยันว่าการสำรองตามไอเอฟอาร์เอส 9 ไม่ได้มีปัญหาต่อธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ เพราะทุกวันนี้ก็มีการกันสำรองเกินกว่าที่กำหนดอยู่แล้ว ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ต้องมีการปรับเกณฑ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่มีปัญหา”

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้มีข้อเสนอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ออกไป จากเดิมที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 62 โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดอีกครั้ง.